



สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

## การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ปีงบประมาณ 2567

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ภายใต้สโลแกน “สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ใส่สะอาด ร่วมต้านทุจริต” เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยม สวรส. และสมรรถนะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สวรส. ด้านความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ ที่มีคำจำกัดความหมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยยึดหลักทั้งหลักกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของตนเอง ตลอดจนยึดมั่นในจรรยาบรรณหลักแนวทางในวิชาชีพของตน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม หลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อการใช้ดุลยพินิจ หรือการตัดสินใจ ในการปฏิบัติหน้าที่อันนำไปสู่การเลือกปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม



**NO  
GIFT  
POLICY**

**TAG**  
Together Against Corruption

### NO GIFT POLICY

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

มีนโยบาย

งดการให้และรับของขวัญ

และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ของผู้บริหารสถาบัน และครอบครัว

ในทุกโอกาส ขอให้แสดงความปรารถนาดีต่อกัน

ด้วยบัตรอวยพร สมุดอวยพร

อวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์

หรือทำกิจกรรมจิตอาสาแทน

บท ศกกิจ สิริกิตานันท์  
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข



สวรส. นำโดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พร้อมทั้งผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ หรือคำมั่นในการ “การต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมसानใจ ๑ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ



สวรส. ได้มีการส่งบุคลากร ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 - 11.30 น. ณ ฮอลล์ 4 อาคาร ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ไมทนต่อการทุจริต และมุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงสุด



สวรส. ได้มีการส่งบุคลากร ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมงานพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 7 ธ.ค. 66 ภายใต้แนวคิด "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)" โดย นายสันติ พร้อมพัฒน์ ขึ้นเวทีกล่าวนำประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล้วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน

